

# เมืองไทยอัจฉริยะขึ้น ด้วยระบบวิดีโออัจฉริยะ ไมล์ สโตน ซิสเต็มส์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Milestone Community Learning Day



เมืองไทยอัจฉริยะขึ้น ด้วยระบบวิดีโออัจฉริยะ

ไมล์สโตน ซิสเต็มส์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Milestone Community Learning Day ครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมรับฟังปราศรัยจากหน่วยงานรัฐบาลและสมาคมไทยไอโอที

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 28 มิถุนายน 2561 – ไมล์สโตน ซิสเต็มส์ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระบบเปิดด้านซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการไอพีวีดีโอ (VMS) ต้อนรับกลุ่มพันธมิตรเข้าร่วมงาน Milestone Community Learning Day ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยงาน Milestone Community Learning Day เคยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการพบปะกันของพันธมิตรทางด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ของไมล์สโตน ซิสเต็มส์ มาร่วมอภิปรายถึงสถานการณ์ปัจจุบันของภาคอุตสาหกรรมและอัปเดตแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงข้อมูลธุรกิจเชิงลึกและโซลูชันต่างๆ มากมาย งานนี้นับเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทย

ประเด็นหลักในการประชุมครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านภาพ (Image Technology) และผลกระทบของเทคโนโลยีดังกล่าวต่อการบริหารจัดการวิดีโอและเทคโนโลยีวิดีโอต่างๆ ในอนาคต พร้อมรับฟังการปราศรัยจากแขกผู้มีเกียรติ 2 ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยในงาน ได้แก่ นายวิศิษฐ์ เพชรชูพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญโครงการพิเศษ ฝ่ายการลงทุนดิจิทัลและส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และนายกำพล โชคสุนทสุทธิประธาน และนายกสมาคมไทยไอโอที ที่จะมาเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะช่วยปูทางไปสู่สมาร์ท ซิตี้ในประเทศไทย

นายวิศิษฐ์ เพชรชูพงษ์ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) จะมาอภิปรายถึงการที่เทคโนโลยีวิดีโอสามารถสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการสร้างแผนเมืองอัจฉริยะที่ปลอดภัยได้

นายวิศิษฐ์ เพชรชูพงษ์ เผยว่า “เรามีอุดมการณ์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เข้าสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง และ “สมาร์ท ซิตี้” ก็ถือเป็นหนึ่งในโครงการเรือธงของการสร้างเมืองของเราให้มี

เศรษฐกิจ, การเดินทาง, การใช้ชีวิต, ผู้คน, รัฐบาล, สภาพแวดล้อม และการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความอัจฉริยะขึ้นกว่าเดิม เทคโนโลยีวิดีโอ คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่เราจะใช้ต่อยอดความมุ่งมั่นในการสร้างเมืองที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ”

จุดประสงค์ของสถาบันไอโอทีคือการผลักดันและมอบองค์ความรู้ให้องค์กรในประเทศไทยเพื่อนำไอโอทีไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ให้มีแนวทางสอดคล้องกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายกำพล โชคสุนทสุทธิ ประธานและนายกสมาคมไทยไอโอที กล่าวว่า “ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมกำลังสร้างเส้นทางที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความอัจฉริยะในอีกระดับขึ้น เราเชื่อว่าไอโอทีและเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างเอไอและหุ่นยนต์จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนกระบวนการเหล่านี้ เทคโนโลยีวิดีโอจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่เข้ามาช่วยเร่งกระบวนการแปลงข้อมูลจากไอโอทีให้กลายเป็นความรู้ ช่วยให้เราเติมเต็มความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนประเทศให้ชาญฉลาดขึ้น”

ไมล์สโตน ซิสเต็มส์ พร้อมทั้งจะได้พบปะเหล่าพันธมิตรทั้งหลายที่จะมาร่วมงาน เช่น Red Hat, Oncam, Axis, Bosch, Canon, Agent VI, Allied Telesis, Sony และ Gelement เป็นต้น

นายเบนจามิน โลว์ รองประธานแห่งบริษัทไมล์สโตน ซิสเต็มส์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “ไม่นานมานี้บริษัทของเราได้รับการยอมรับในฐานะผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บริหารจัดการวิดีโอ (VMS) อันดับหนึ่งของโลก โดยวัดจากรายได้ของบริษัทในระยะเวลาการดำเนินงานปีที่ 10 และเรายังเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บริหารจัดการวิดีโอ (VMS) อันดับหนึ่งแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้นจาก 11.7% เมื่อปีก่อน เป็น 12.4% ในปัจจุบัน เบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้เรากลายมาเป็นผู้นำตลาดได้นั้น คือแพลตฟอร์มระบบเปิดและโมเดลธุรกิจคู่ค้าที่เป็นเอกลักษณ์ เราพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้บทเรียนจากพันธมิตรที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในวันงาน”

ภายในงาน Milestone Community Learning Day มีการจัดแสดงตัวอย่างแอปพลิเคชันและการประชุมเครือข่ายร่วมกับไมล์สโตน ซิสเต็มส์ และคู่ค้าทางด้านโซลูชันไมล์สโตน

งาน Milestone Community Learning Day จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2018 ที่โรงแรมแบงค็อก แมริออท ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เกี่ยวกับไมล์สโตน ซิสเต็มส์

ไมล์สโตน ซิสเต็มส์ ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บริหารจัดการวิดีโอด้วยแพลตฟอร์มระบบเปิดชั้นนำ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่แสดงวิธีการสำคัญในการสร้างความปลอดภัย การปกป้องทรัพย์สินและเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ ไมล์สโตนสร้างชุมชนแพลตฟอร์มแบบเปิดที่ผลักดันให้เกิดความร่วมมือและการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาและการทำงาน เทคโนโลยีสร้างเครือข่ายวิดีโอ ด้วยโซลูชันที่มีความยืดหยุ่น นำเชื่อถือ และได้รับการติดตั้งทั่วโลกกว่า 150,000

แห่ง ไมล์สโตน เป็นองค์กรอิสระ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2541 ภายใต้ Canon Group สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
ได้ที่ [www.milestonesys.com](http://www.milestonesys.com) รับข่าวสารและความคิดเห็นต่างๆ ได้ที่ไมโครไซต์ The Milestone Post ของเรา ดู  
ข้อมูลเครื่องหมายทางการค้า คลิกที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ

เมธาวี เฉลิมธนศักดิ์

บริษัท เอฟ เอ คิว จำกัด

โทร 081 855 7394

อีเมล [maythavee@pc-a.co.th](mailto:maythavee@pc-a.co.th)